



ประกาศจังหวัดอุดรดิตถ์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดอุดรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดอุดรดิตถ์ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณลักษณะเฉพาะ ของกลุ่มงานและการจัดกรออบอัตราจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ จำนวน ๘ ราย ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๕	นางสาวพรพิมล เพ็งวัน	
๒	๐๓๕	นายนราธิป คงสุข	
๓	๐๕๖	นางสาวพรพิรุณ โต๊ะคำมณี	
๔	๐๖๑	นางสาวจิราพัชร รัตนบุญขร	
๕	๐๕๓	นายเนติพงษ์ ยิ้มเจริญ	
๖	๐๓๘	นางสาวจันจิรา แก้วรักธา	
๗	๐๑๓	นางสาวเยาวภรณ์ สมโภชน์	
๘	๐๑๖	นางสาวพชรกร แสนแปง	

บัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิก เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิกและในอายุบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้น คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่น ก.พ.มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งที่สอบได้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. และเริ่มปฏิบัติงานในวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายพยงค์ ยาเภา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์